

2

Thứ hai, 20.5.2019 ■ Số 113



Lời Bác mãi là ánh sáng soi đường

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, nhiều hoạt động, sự kiện lớn đã được các cơ quan trung ương, các đơn vị chức năng triển khai. Nhiều hoạt động ý nghĩa thu hút được nhiều sự quan tâm từ các nhà chuyên môn, nhà khoa học, người dân và du khách.

Ngày 19.5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sáng 19.5, kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc hội thảo khoa học “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trước đó, tối 18.5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tới dự và trao giải tại buổi lễ. Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban

Thủ tướng trao phần thưởng cao quý cho Binh đoàn 12
Chiều 18.5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, trao Huân chương và Bằng Di tích Đặc biệt Trường Sơn.

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Binh đoàn 12 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Trường Sơn Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trân trọng trao Bằng Di tích Quốc gia Đặc biệt di tích Lịch sử Trường Sơn cho đại diện 6 tỉnh.

Kinh tế Trung ương, Trường Khối thi đua năm 2018 - khẳng định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh. Để triển khai một cách sáng tạo, thiết thực, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã phát động và tổ chức Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Cuộc thi viết) trong toàn Khối.

Cũng tối 18.5, tại Nhà hát lớn (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người Hồ Chí Minh” và triển lãm tranh “Bác để tình thương cho chúng con”. Đây là lần đầu tiên, một triển lãm riêng về Bác cùng với hoa sen được diễn ra trong âm vang những

bài ca tha thiết về Người, được biểu diễn bởi những nghệ sĩ hàng đầu nền âm nhạc nước nhà. Điều đặc biệt ấn tượng, các tác phẩm hội họa về Bác và hoa sen là của các họa sĩ từ nền hội họa Đông Dương, hội họa Kháng chiến đến hội họa đương đại. Sau khi triển lãm tại Nhà hát lớn, những bức tranh trong triển lãm “Bác để tình thương cho chúng con” sẽ được đưa ra triển lãm tại 16 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chiều 18.5, các phiên hội thảo chuyên đề về “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã được tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

B.T.S - T.TRUNG